


ที่ ธสน. ธก.....018./2554

ประกาศธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)  
เรื่อง จัดทำเครื่องมือเพื่อจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง  
(Risk Management Tool for Reporting: RMTR)

ด้วยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จัดทำเครื่องมือเพื่อจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Tool for Reporting: RMTR) ของธนาคาร ซึ่งมีรายละเอียดและคุณลักษณะของงานตามที่กำหนดไว้ในเอกสารรายละเอียดขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) ของธนาคาร

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

1. ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ และ/หรือ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเปิดดำเนินการมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นซองเอกสารเสนอราคา และต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันที่ยื่นซองเอกสารเสนอราคา
2. ต้องเป็นผู้ผลิต หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิต หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิต หรือผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ สำหรับพัฒนาระบบงาน โดยมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตัวแทนจำหน่ายฯ แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ยื่นซองเอกสารเสนอราคา
3. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ธนาคาร หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้
4. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
5. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาจะได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันเช่นนั้น
6. ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีผลงานการออกแบบและพัฒนาระบบงานโดยซอฟต์แวร์ที่นำเสนอในครั้งนี้ ภายในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นซองเอกสารเสนอราคา โดยแสดงสำเนาสัญญาหรือใบสั่งซื้อ หรือหนังสือส่งมอบงาน พร้อมหลักฐานการได้รับเงินค่าจ้าง หรือหลักฐานการตรวจรับมอบงานจากผู้ว่าจ้างในวันที่ยื่นซองเอกสารเสนอราคา

๒๐๖๓ 

7. ต้องมีเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค (Technical Support) ที่มีประสบการณ์ในการติดตั้งใช้งานซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อพัฒนาระบบงานที่เพียงพอที่จะให้การสนับสนุนธนาคารในระยะเวลาการติดตั้งใช้งานจริง และรับประกันผลงาน

8. ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในเอกสารขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) โครงการจัดหาเครื่องมือเพื่อจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Tool for Reporting: RMTR) ทุกประการ และต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนชื่อเอกสารขอบเขตของงาน ณ ส่วนจัดซื้อ ฝ่ายธุรการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อชื่อเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ในราคาชุดละ 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยชำระเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย “ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย” ได้ที่ ส่วนจัดซื้อ ฝ่ายธุรการ ชั้น 16 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2554 ในวันและเวลาทำการของธนาคาร

ธนาคารกำหนดชี้แจงรายละเอียดและตอบคำถามเกี่ยวกับการจัดหาเครื่องมือเพื่อจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Tool for Reporting: RMTR) แก่ผู้ที่สนใจยื่นซองฯ (จำนวนรายละเอียดไม่เกิน 2 คน) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2554 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องสแคววลิย์ ชั้น 24 และกำหนดให้ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 17 มกราคม 2555 ระหว่างเวลา 9.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายธุรการ ชั้น 16 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2554

(นายสมพันธ์ เอี่ยมรุ่งโรจน์)

รองกรรมการผู้จัดการ

ส่วนจัดซื้อ

ฝ่ายธุรการ

โทร. 0-2617-2111 ต่อ 1430-1435